

"คราวหน้า พับเล็ก ๆ นะครับ" คลิปจาวตำรวจจรรยาปรับเงิน

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.พ. 2556

ว่อนเน็ตอีก! คลิปจรรยาปรับเงิน ผบช.น.สั่งตั้งกรรมการสอบให้เสร็จใน 3 วัน

จากกรณีที่มีผู้ใช้ชื่อคลิป "คราวหน้า..พับเล็ก ๆ นะครับ" โพสต์ลงใน YouLike (คลิปเด็ด) ซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกตรวจรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันหนึ่ง พร้อมกับบอกคนขับรถว่า "คุณโทรศัพท์ขณะขับรถ" ก่อนจะขอดูใบขับขี่เพื่อจะเขียนใบสั่ง แต่คนขับรถคันดังกล่าวได้ยื่นสำเนาใบขับขี่ให้แทน เพราะไม่ได้เอาใบขับขี่ตัวจริงมา และถามตำรวจจราจรว่า จะให้ทำอย่างไร เอายังไงดี เมื่อตำรวจจราจรสอบถามว่าจะไปไหนครับ คนขับรถคันดังกล่าวระบุว่า "ต้องรีบไปตรวจคนไขคะ" จะให้ทำอย่างไรดี โดยสอบถามไปพร้อมๆ กับยื่นธนบัตรใบละ 100 บาท จำนวนหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถูกเจ้าของรถยนต์บันทึกภาพเอาไว้มีความยาว 1.18 นาที โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ตัว ทำให้เป็นที่สนใจในโลกโซเชียลมีเดีย และมีคนเข้าไปในกดไลค์ใน YouLike (คลิปเด็ด) จำนวนมาก

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้รับรายงานและดูคลิปดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นได้กำชับไปยัง พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานด้านจราจร ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหามาตรการเร่งด่วน ไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าวอีก พร้อมทั้งเรียกตัว พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.) เขามาพบ เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ปรากฏในคลิป เป็นดาบตำรวจสังกัด ผบ.หม่วงนจราจร สน.บางนา ซึ่งได้สั่งการให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน และให้ตนสั่งกักตวงตัวนายตำรวจคนดังกล่าวไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (บก.น.5)

มีรายงานว่า ขณะนี้ทาง สน.บางนา ได้ตรวจสอบทราบแล้วว่า ตำรวจจราจรคนดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอเป็นใคร และดำเนินการตามลงโทษตามขั้นตอนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการแล้ว แต่ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ใน YouLike (คลิปเด็ด) และเว็บไซต์ยูทูปพบว่า ผู้ขับรถคันดังกล่าวคล้ายกับสาวประเภทสอง และน่าจะประกอบอาชีพอยู่ในสถานเสริมความงามชื่อดังแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีผู้วิจารณ์โต้แย้งด้วยว่าเป็นการตั้งใจที่จะแอบถ่ายขณะที่ขับรถคันดังกล่าวมา ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจจะผิดทั้งผู้ให้และผู้รับด้วย เพราะลักษณะพฤติการณ์ที่ปรากฏในคลิปนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้พูดจาไม่สุภาพ หรือเรียกร้องที่จะเอาเงินจากผู้ขับขี่แต่อย่างใด ผู้ขับขี่ถามตำรวจจราจรตลอดเวลาว่า จะให้ทำอย่างไร พร้อมกับหยิบเงินไปด้วย อย่างไรก็ตาม ทางตนสังกัดจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป โดยไม่มีการเขาขางตำรวจด้วยกันเองอย่างแน่นอน

ที่มาข่าวจาก [มติชนออนไลน์](#)